

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๓๗.๕/๒๒



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-LAAS เข้าสู่ระบบ GFMS

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมบัญชีกลาง ได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบ e-LAAS เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-LAAS เข้าสู่ระบบ GFMS เกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถติดตามการใช้จ่ายเงินจากเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-LAAS เข้าสู่ระบบ GFMS โดยใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการข้อมูลครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(ระบบ e-LAAS) เข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMS) ให้รองรับการรับ - ส่งข้อมูล ในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป การผลักดันส่งเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากคลัง การเบิกเงินฝากคลัง และรายงานสรุปสถานการณ์เบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว

จังหวัดแพร่ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินตามรูปแบบที่กำหนดด้วยระบบ e-LAAS ให้ครบทั้งระบบ และเป็นปัจจุบัน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้ อันมีผลมาจากปัญหาในเรื่องความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อประสานกับหน่วยงาน ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาในการให้บริการลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้ที่ระบบ คลังความรู้ (Knowledge Management) ใน Web Site WWW.Laas.go.th และ Web Site <http://km.laas.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเค็อกโท วงศ์ใหญ่)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔-๕ , ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๒

โทรสาร. ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔-๕ , ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๒-๒๕